



HDBank Chi Nhánh Ninh Thuận

Địa chỉ: 207B Ngô Gia Tự, TP PR – TC, tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN

V.v tài trợ triển khai Kiosk y tế thông minh

Thực hiện đề án 06 ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ trong lĩnh vực y tế và Công văn số 408/TTYTQG-DVCĐS ngày 25/06/2024 về việc giới thiệu giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, Công văn số 4687/CV-TCTTKĐA ngày 10/6/2024 của tổ công tác triển khai đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử - Bộ Công an, HDBank đã hợp tác và phối hợp cùng **Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ công an** trong việc triển khai Đề án 06 trong lĩnh vực y tế và triển khai tài trợ **1.001 Kiosk y tế thông minh** cho các cơ sở y tế công lập.

Năm 2024, HDBank đã phối hợp với 2 TTYT trên địa bàn tỉnh là TTYT huyện Ninh Phước và TTYT huyện Ninh Hải triển khai và đưa vào vận hành 2 Kiosk y tế thông tin, góp phần giảm tải cho 2 đơn vị trong khâu đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Các tính năng triển khai trên Kiosk:

ST T	Chức năng chính
1	Tích hợp thanh toán bằng mã QR Code: + Tạo mã QR động theo cấu trúc quy định. + Quét thanh toán QR Code (qua Tài khoản thanh toán (TKTT) bằng App của HDBank và qua TKTT bằng App khác HDBank). + Xem kết quả giao dịch

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Thanh toán qua QRCode: Là một tính năng thanh toán bằng mã QR trên ứng dụng Ngân hàng trên điện thoại di động, cho phép Khách hàng thực hiện quét mã QR và thanh toán hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị chấp nhận thanh toán mà không cần nhập thông tin thẻ/ tài khoản.
2	Bệnh nhân/người nhà bệnh nhân có thể sử dụng ứng dụng, nền tảng để: Đặt lịch đăng ký khám chữa bệnh, thanh toán các loại phí dịch vụ y tế tại Bệnh viện.
3	<p>Mở tài khoản thanh toán cho bệnh nhân tại HDBank, tạm ứng và Hoàn tiền tạm ứng về cho Khách hàng,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ HDBank cung cấp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc tích hợp với hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) của cơ sở y tế/bệnh viện, xử lý luồng tiền và hoàn ứng khi bệnh nhân thanh toán qua các kênh thanh toán: QRCode, Pos, tài khoản liên kết thanh toán ...

Tiếp nối sự thành công này, năm 2025, HDBank vẫn tiếp tục tài trợ miễn phí việc triển khai Kiosk y tế thông minh cho cơ sở y tế công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Bằng văn bản này, HDBank kính thông tin đến Sở y tế tỉnh Ninh Thuận vv tiếp tục tài trợ Kiosk y tế thông minh trong năm 2025, và kính mong Sở y tế truyền thông rộng rãi đến các cơ sở y tế công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vv tài trợ này.

HDBank xin giới thiệu đầu mối hỗ trợ thực hiện dự án tài trợ:

Ông Phùng Hoàng Nguyên_ Giám đốc chi nhánh_SĐT: 090 334 9800

Ông Trần Văn Thịnh_ Phó giám đốc phòng giao dịch: 090 888 2468

Cảm ơn và trân trọng.

HDBANK CN NINH THUẬN



Phùng Hoàng Nguyên